



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 28 ธันวาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. ชงไอเดียยิง'ดาวเทียม'เกษตร เพิ่มความแม่นยำข้อมูล	แนวหน้า
2. เกษตรฯเล็งบูรณาการใช้ดาวเทียมจัดทำข้อมูลด้านเกษตรที่แม่นยำ	สยามรัฐ
3. ภาพข่าว: แสดงความยินดี	ข่าวสด
4. รายงานพิเศษ: พด-เผยความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์...	ข่าวสด
5. ผ่านมอเตอร์เวย์ฟรี ช่วงเทศกาลปีใหม่	เดลินิวส์
6. สสก.3 เดินหน้าพัฒนาศูนย์เรียนรู้สู่เกษตร 4.0	เดลินิวส์
7. คอลัมน์ เส้นแบ่งความคิด: รับปีใหม่ 2561?	สยามรัฐ
8. ภาพข่าว: เชื่อมการผลิต-ตลาด	สยามรัฐ
9. ถกส่งออกยางเกษตรฯเคาะโควตา7หมื่น	โพสต์ทูเดย์
10. คอลัมน์ ท้นสถานการณ์: จี๊ดพื้นที่ปลูกยาง	โพสต์ทูเดย์
11. เพิ่มจำนวนวันจับสัตว์น้ำเอื้อชาวประมงพาณิชย์	ไทยโพสต์
12. คอลัมน์ ข่าวสั้น: บิ๊กป้อมโปรยยาหอมเร่งประกาศเพิ่มวันทำประมง	ไทยโพสต์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : พุธสัปดาห์ 28 ธันวาคม 2560

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ฉบับที่ : 13397 หน้า : 8(บน)

หัวข้อ : ชงไอเดียยิงดาวเทียมเกษตร เพิ่มความแม่นยำข้อมูล-พัฒนาดิน-น้ำ-ป้องกันภัยพิบัติ

ชงไอเดียยิง‘ดาวเทียม’เกษตร

● เพิ่มความแม่นยำข้อมูล-พัฒนาดิน-น้ำ-ป้องกันภัยพิบัติ

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการสัมมนา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 ในหัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ว่า การพัฒนาการเกษตรของประเทศให้เกิดความยั่งยืนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงสร้างต้นแบบและพระราชทานบทเรียนในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวคิด คำสอน และแนวปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงศึกษาอย่างเป็นระบบ จนกลายเป็นองค์ความรู้ที่มีพื้นฐานบนความเป็นจริง มีเหตุมีผล และปฏิบัติได้จริง หรือเรียกว่า “ศาสตร์พระราชาสู่”

ตลอดระยะเวลา 70 ปี ของการทรงงานของพระองค์ เป็นบทพิสูจน์แล้วว่า หลักการทรงงานของพระองค์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงพระราชทานแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เช่น การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการแก่งดิน แก้มัปัญหาดินเสีย การพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำในบรรยากาศ หรือ “ฝนหลวง” โดยขณะนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มีการพัฒนาจนสามารถใช้ต้นทุนการทำฝนหลวงเพียง 12 บาท ต่อไร่

อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำของข้อมูลด้านเกษตรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ จึงได้เสนอแนวทางว่า กระทรวงเกษตรฯ ควรมีดาวเทียมที่ทันสมัยและมีความแม่นยำ

ของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรทั้งเรื่องดิน น้ำ ข้อมูลการชะล้างหน้าดิน ผลกระทบจากภัยแล้ง น้ำท่วม เป็นต้น โดยจะมีการหารือร่วมกันระหว่าง กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอื่นๆ ต่อไป

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่าการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2

ประการ คือ 1.เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2560 และคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2561 รวมทั้งสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนและ 2.เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิชาการ ผู้ประกอบการ และตัวแทนเกษตรกร เกี่ยวกับ “ศาสตร์พระราชาสู่” เพื่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต



พัฒนาเกษตร : ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เมื่อเร็วๆ นี้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หัวข้อ : เกษตรฯ เล็งบูรณาการใช้ดาวเทียมจัดทำข้อมูลด้านเกษตรที่แม่นยำ ยึดศาสตร์พระราชารักษาพัฒนาเกษตร

วันที่ : พุธที่ 28 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 23613 หน้า : 8(บนซ้าย)

เกษตรฯ เล็งบูรณาการใช้ดาวเทียมจัดทำข้อมูลด้านเกษตรที่แม่นยำ ยึดศาสตร์พระราชารักษาพัฒนาเกษตร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 ยันน้อมนำ “ศาสตร์พระราชารักษา” ขยายผลสู่การพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน เตรียมประสานกระทรวงอื่นๆ จัดทำข้อมูลด้านเกษตรที่แม่นยำผ่านดาวเทียม

กทม. : ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 ในหัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชารักษา สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยมีบุคลากรภาครัฐ นักวิชาการผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน และเกษตรกร ร่วมสัมมนา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ดร.วิวัฒน์ กล่าวว่าการพัฒนาการเกษตรของประเทศให้เกิดความยั่งยืนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงสร้างต้นแบบ และพระราชทานบทเรียนในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวคิด คำสอน และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่พระองค์ได้ทรงศึกษาอย่างเป็นระบบ ด้วยการหาความรู้จากเอกสาร การลงพื้นที่จริง การค้นคว้าทดลองและลงมือปฏิบัติจริง จนกลายเป็นองค์ความรู้ที่มีพื้นฐานบนความเป็นจริง มีเหตุมีผล และปฏิบัติได้จริง หรือเรียกว่า “ศาสตร์พระราชารักษา” โดยคำสอนที่พระองค์ได้ทรงเตือนสติให้คนไทย คือ “รอบรู้ รอบคอบระมัดระวัง” เพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรอย่างแท้จริง มีการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศโดยคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักมุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัดทำงานร่วมกันแบบบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นำภาคเกษตรของประเทศไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรไทย รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้ลูกหลานในอนาคต โดยน้อมนำ “ศาสตร์พระราชารักษา” มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำยุทธ

ศาสตร์ฯ เพื่อขับเคลื่อนให้ภาคเกษตรเจริญเติบโตได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

และมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น “ตลอดระยะเวลา 70 ปี ของการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เป็นบทพิสูจน์แล้วว่า หลักการทรงงานของพระองค์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงพระราชทานแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เช่น การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการแก้มลิง - แก้ปัญหาดินเสีย การพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำในบรรยากาศ หรือ “ฝนหลวง” โดยขณะนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มีการพัฒนาจนสามารถใช้ต้นทุนการทำฝนหลวงเพียง 12 บาท ต่อไร่ และจะมีการพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้นไปอีก”

ดร.วิวัฒน์ กล่าวว่าย่อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำของข้อมูลด้านเกษตรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจึงได้เสนอแนะทางว่ากระทรวงเกษตรฯ ควรมีความร่วมมือที่ทันสมัยและมีความแม่นยำของข้อมูลมากที่สุดโดยอยู่ภายใต้งบประมาณที่จำกัด เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องดิน น้ำ ข้อมูลการชะล้างหน้าดิน ที่รุนแรง ผลกระทบจากภัยแล้ง ข้อมูลบริเวณที่อาจจะเกิดน้ำท่วม เป็นต้น ควบคู่กับการน้อม

นำศาสตร์พระราชามาส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถดำเนินกิจการด้านการเกษตรด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยแนวทางดังกล่าวจะมีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอื่นๆ ต่อไป

ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2560 พร้อมทั้งปัจจัยและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางการ

เกษตรในช่วงที่ผ่านมา และคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2561 รวมทั้งสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน และ 2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักวิชาการ ผู้ประกอบการ และตัวแทนเกษตรกร เกี่ยวกับ “ศาสตร์พระราชารักษา” เพื่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด
หัวข้อ : ภาพข่าว: แสดงความยินดี

วันที่ : พุธสัปดาห์ 28 ธันวาคม 2560
ฉบับที่ : 9892 หน้า : 7(ล่าง)



แสดงความยินดี

นายสาโรช บุญแสง ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย แสดงความยินดี
กับนางศศิญา ปานตัน เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

หัวข้อ : รายงานพิเศษ: พด-เผยความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จากการมุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรม...

วันที่ : พุธที่ 28 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 9892 หน้า : 7(ล่างซ้าย)



พด.เผยความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จากการมุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์

โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนในระดับกระทรวง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ แผนงาน โครงการที่จะต้องรองรับ Agenda และ Function รายละเอียดงบประมาณ ด้านการตลาด การเชื่อมโยง



มีนโยบายให้แต่ละภาคจัดประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคของแต่ละภูมิภาคในการดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และจัดทำแผนบูรณาการแต่ละจังหวัดเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยมีการจัดประชุมครั้งแรกภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 2 ให้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าภาคเหนือในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช เป็นประธาน

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

ปัจจุบันการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ได้นำไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ โดยมีกลไกในการให้ความรู้และคำแนะนำ มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ เป็นการบูรณาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ **โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก** พร้อมกับใช้ 3 กลยุทธ์ในการดำเนินงาน ได้แก่ 1. กลยุทธ์ใช้รูปแบบไฮโซโมเดลโดยภาคเอกชนเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 2. กลยุทธ์สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 3. กลยุทธ์สร้างกลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติ

นายลักษณ์ กล่าวว่า จากการที่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่เน้นการทำงานในระดับภูมิภาค 6 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงมหาดไทย จึงมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานการขับเคลื่อนจากจังหวัด กับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนในระดับกระทรวง และคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการระดับภาคทำหน้าที่บูรณาการในภูมิภาค ทั้งในส่วนของการผลิต เรื่องความรู้ เรื่องโลจิสติกส์ เชื่อมโยงตลาดจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดอื่นๆ หรือจังหวัดเล็กไปจังหวัดใหญ่ มีสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ในแต่ละภูมิภาคเป็นพี่เลี้ยง



เครือข่าย รวมทั้งการจัดทำโครงการนำร่อง ท่อย่อยไปตามลำดับความสำคัญ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนระดับภาค เพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดแผนงาน สำหรับกลไกการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของประเทศได้มีการเชื่อมโยงตั้งแต่คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับภาค และคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ลงสู่พื้นที่ต่อไป



ด้าน นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลการติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ขณะนี้ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี)



โดยการประชุมดังกล่าวทั้ง 2 ครั้งนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ รับฟังและแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ และแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ เป็นการพบปะกันระหว่างผู้ผลิต ผู้ซื้อและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว นอกจากรับทราบนโยบายในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบนโยบายเกษตรอินทรีย์แล้ว ยังพบว่าการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ สามารถเผยแพร่สินค้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากการพบปะกันระหว่างผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์กับผู้รับซื้อ ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดที่เข้มแข็งขึ้น



ผ่านมอเตอร์เวย์ฟรี ช่วงเทศกาลปีใหม่

คนเข้าบ้านเฮ! สคบ.ไฟเขียว ร่างกฎหมายคุ้มครองธุรกิจห้องพัก-บ้านเช่าเบ็ดเสร็จ เป็นของขวัญปีใหม่ คุ้มครองเจ้าของห้ามเก็บน้ำ-ไฟแพง ขณะ

◆ อ่านต่อหน้า 8

ปีใหม่

□ ต่อจากหน้า 1

“รวม.เกษตรฯ” เพิ่มโควตาวันทำการประมงชั่วคราว ด้านชาวบ้านเฮอีก หลัง “กรมท่องเที่ยว” ใจป้ำลดดอกเบี้ยสถานธนาภณบาล ตลอดปี 61 ด้าน สธ.ประกาศให้ของขวัญปีใหม่คนไทย เน้นเข้าถึงบริการสาธารณสุข ผ่าตัดวันเดียวจบ 12 โรค ด้านรัฐบาลชวนสวนสมเด็จฯ ปี “กปน.” มอบของขวัญปีใหม่ ดาวนิโหลด แอปพลค่าน้ำ ด้านราชกิจจาฯ ประกาศ คนภาค ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ ทางหลวงหมายเลข 7 และ 9 ช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมอุตุฯ ชี้อากาศหนาวต่อเนื่องข้ามปี

○ เสก.ม.คุ้มครองห้องพัก-บ้านเช่า

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. นายสุวัฒน์ ด้นยุ วรธนะ รมด.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นชอบร่างประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กำหนดให้ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย ทั้งที่เป็นห้องเช่า ห้องพัก หอพัก และอพาร์ทเมนต์ ทั่วประเทศ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา โดยขั้นตอนจากนี้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะกลับไปจัดทำกฎหมายฉบับสมบูรณ์แล้วจึงประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ภายในเดือน ก.พ. 61 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในเดือน พ.ค. 61 ต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่า เช่น เขียนชื่อ ที่อยู่ ของผู้ให้

เช่าและผู้เช่า กำหนดระยะเวลาในการเช่าทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่ให้เช่า อัตราค่าบริการต่าง ๆ ทั้ง ค่าน้ำประปา ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ รวมถึงวิธีการชำระค่าบริการ พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าเช่า และบริการต่าง ๆ ให้ชัดเจน หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิด มีโทษคือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตามกฎหมายยังกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ ทั้งค่าน้ำประปา กระแสไฟฟ้า ต้องอ้างอิงกับอัตราที่ผู้ให้บริการ คือ การไฟฟ้าส่วนหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค เรียกเก็บจากผู้เช่าในลักษณะของการหารเฉลี่ยจากหน่วย หรือปริมาณที่ใช้จริงในแต่ละเดือน โดยไม่ควรถูกคิดราคาเกินจากเดิม 20 เปอร์เซ็นต์ ขณะเดียวกันยังกำหนดไม่ให้เรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน และห้ามเรียกเก็บเงินประกันความเสียหายเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราค่าเช่า และห้ามเรียกเก็บเงินค่าต่อสัญญาเช่าจากผู้เช่ารายเดิมด้วย

“กฎหมายฉบับนี้ จะช่วยจัดระเบียบบรรดาห้องพัก ห้องเช่าต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้เช่าได้มากขึ้น ทั้งการเก็บค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าต้องไม่เกินกว่าที่เจ้าของห้องพักได้จ่ายไป หรือเงินค่าเช่าล่วงหน้า และเงินประกันต้องเก็บให้เหมาะสม โดยจากนี้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะไปทำรายละเอียดปลีกย่อยแล้วจะออกประกาศออกมาต่อไป”

นายพินเนต ติ่งปวง รองเลขาธิการ สคบ. กล่าวว่า เมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องยกเลิกสัญญาฉบับเก่าที่เคยทำไว้กับผู้เช่าทั้งหมด แล้วมาให้ผู้เช่ามาทำสัญญาใหม่ ภายใต้ข้อกำหนดใหม่ที่ประกาศไว้ในกฎหมาย หากไม่ทำตามจะมีโทษทันที คือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับหนึ่งสัญญา

○ สธ.มอบของขวัญปีใหม่ 4 ชั้น

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. และผู้บริหารกรม และภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวของขวัญปีใหม่ 2561 ว่า สำหรับปีใหม่ที่ถึงจะถึงนี้จะเน้นในเรื่องการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขของประชาชน โดยของขวัญมีทั้งสิ้น 4 ชั้นให้แก่ประชาชนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 เป็นต้นไป คือ 1.การจัดบริการผ่าตัดวันเดียวเสร็จ (One Day Surgery) ให้ได้ร้อยละ 15 ในปี 2561 และเพิ่มเป็นร้อยละ 30 ในปี 2564 เริ่มใน 12 กลุ่มโรค คือ โรคไส้เลื่อนที่ขาหนีบ โรคถุงน้ำที่อัมชะ โรคกรดไหลย้อน ทวาร ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด โรคลิ้นเลือดดำโป่งพองในหลอดเลือดดำและกระเพาะอาหาร ภาวะหลอดเลือดดำตีบ ภาวะอุดตันของหลอดเลือดจากมะเร็งหลอดเลือดดำเชิงเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ นิ้วในท่อน้ำดี นิ้วในท่อของตับอ่อน ภาวะท่อน้ำดีตีบ และภาวะท่อน้ำดีตีบ 2.คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) อนุมัติยา 7 รายการใหม่ใน 5 กลุ่มโรค 3.แอปพลิเคชันเข้าถึงยา “RDU รู้เรื่องยา” เป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้ประชาชนสามารถรู้เท่าทันการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และ 4.แอปพลิเคชัน “สมุนไพรรีฟรึส” (samunpraifirst)

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ยาที่ สปสช.ให้กับผู้ป่วยเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ เป็นยารักษาแพลงรักษาโรคจำเป็น คือ ยาไวรัสโคโรนาโซล รักษาอาการจากการติดเชื้อราเอสเปอริสระยะลุกลามเพิ่มเป็นจากเชื้อราชนิดฟูซาเรียม, ซเกล็ดโคสปอเรียม และยาไมคาฟิงกินซึ่งเป็นยาใหม่ใช้เป็นทางเลือกในการรักษาการติดเชื้อราชนิด Invasive candidiasis ที่คือต่อยาฟลูโคนาโซล หรือไม่สามารถใช้แอมเทอริซิน บี ได้ ยากลุ่มที่ 2 ยาคีบอเวอโรน มียา 2 รายการ คือ ยา Sofosbuvir (โซฟอสบูเวียร์) ยาใหม่ใช้ร่วมกับยาเดิม ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ทำให้รักษาหายเกินร้อยละ 90 และ ยาเม็ดผสม Sofosbuvir+Ledipasvir (โซฟอสบูเวียร์+เลดีพาสเวียร์) เป็นยาสูตรผสม [SOF/LDV] ยาใหม่ ทดแทนยาเดิมสำหรับรักษาโรคไวรัสตับ

อีกเสบซีแทนยาชนิดเดิมได้ผลเกินร้อยละ 90

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวอีกว่า ยาในกลุ่มที่ 3 ยาด้านไวรัสเอชไอวี คือ ยา Raltegravir (ราลทิกกราเวียร์) ยาใหม่ใช้ร่วมกับยาเดิม ยาด้านไวรัสเอชไอวีสำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่คัดต่อสูตรพื้นฐาน ยาในกลุ่มที่ 4 ยามะเร็งต่อมน้ำเหลือง คือ ยา Rituximab (ริทุกซิแมบ) ยาใหม่ใช้ร่วมกับยาเดิมรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด DLBCL ยาในกลุ่มที่ 5 คือ ยาขับเหล็กในเด็ก คือ ยา Deferasirox (ดีเฟอราซิร็อกซ์) ยาใหม่ ใช้เป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มีอาการธาตุเหล็กเกินในร่างกาย โดยยาทั้ง 7 รายการเป็นยาที่คัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญโดยคณะอนุกรรมการพัฒนายาชีวียาหลักแห่งชาติ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านภาระงบประมาณ และมีการต่อรองราคาขายในราคาที่ถูกลง เช่น ยา Sofosbuvir (โซฟอสบูเวียร์) ยาต้านแบบราคาเม็ดละ 1,500 บาท เหลือเม็ดละ 130 บาท เป็นต้น

○ จ.ส.ท.ลดดอกเบี้ยจำนำทั้งปี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) กล่าวว่า สถานการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2503 เพื่อให้บริการเงินกู้แก่ประชาชน ปัจจุบันสถานการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนทั้งหมด 240 แห่ง และเพื่อเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ 61 ให้แก่ประชาชน คณะกรรมการ จ.ส.ท.จึงมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยสถานการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 61- 31 ธ.ค. 61 ตลอดทั้งปี สำหรับเงินต้นต่ำกว่า 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 0.5 บาทต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 1 บาทต่อเดือน และสำหรับเงินต้นเกินกว่า 30,000 บาท ที่ปัจจุบันเก็บดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.50 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยก็จะลดลงเหลือร้อยละ 1.0 บาทต่อเดือนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินต้นที่เกิน 5,000 บาท โดยของขวัญปีใหม่ครั้งนี้ จะเป็นปีพิเศษกว่าทุกปี คือ มอบให้ทั้งปี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย ให้มีเงิน

หมุนเวียนใช้จ่ายต่อไปได้

○ โหลดแอปลดค่าน้ำประปา

นายปริญญา ชมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีการสื่อสารได้รับการพัฒนามากขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง และ กปน. เล็งเห็นความสำคัญของระบบดิจิทัล จึงพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย สร้างความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย สนองนโยบายมหาดไทย 4.0 และ ไทยแลนด์ 4.0 กปน.จึงจัดโครงการโหลดแอป MWA On Mobile แอปของกปน.เมือง ครอบคลุมเรื่องน้ำประปา ด้วยการมอบส่วนลดจากใบแจ้งค่าน้ำประปาดามที่ใช้จริง แต่ไม่เกิน 100 บาท เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่ลูกค้าที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ตลอดเดือน ม.ค. 61 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้น้ำ และแจ้งพื้นที่น้ำไม่ไหล เพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำประปาที่สะดวก รวดเร็ว และประชาชนยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาทรัพยากรของชาติด้วยการแจ้งท่อแตกรั่วผ่านแอปได้อีกด้วย

นายปริญญา กล่าวว่า สำหรับผู้ที่สนใจและยังไม่เคยลงทะเบียนแอป มาก่อน สามารถดาวน์โหลดแอป MWA on Mobile ผ่าน App Store หรือ Play Store พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลขทะเบียนการใช้น้ำ สาขา-เขต เฉพาะสถานที่ขอใช้น้ำในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยสงวนสิทธิ์ 1 เลขทะเบียนการใช้น้ำ รับสิทธิส่วนลดจากใบแจ้งค่าน้ำตามที่ใช้จริง แต่ไม่เกิน 100 บาทได้ 1 ครั้ง สำหรับผู้ดาวน์โหลดและลงทะเบียนในเดือน ม.ค. ระหว่างวันที่ 1-31 ม.ค.61 จำนวน 50,000 รายแรกเท่านั้น โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับข้อความแจ้งผลในเมนูการแจ้งเตือนของแอป และ กปน. จะจัดส่งใบแจ้งค่าน้ำที่หักส่วนลดแล้วในรอบบิลเดือน มี.ค. 61 ทางไปรษณีย์ต่อไป

ทั้งนี้ผู้ที่สามารถร่วมรับส่วนลดตามโครงการนี้ได้ นอกจากคนที่ยังไม่เคยโหลดแอปแล้ว ผู้ที่เคยโหลดแอป แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลขบัตรประชาชน 13 หลัก มาก่อนก็สามารถใช้สิทธิ โดยผูกกับเลขทะเบียนการใช้น้ำ

น้ำในช่วงเดือน ม.ค. นี้ได้ แต่สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และผูกเลขทะเบียนการใช้น้ำมาก่อนหน้านี้แล้วจะไม่สามารถรับสิทธิได้แม้จะผูกกับเลขทะเบียนการใช้น้ำใหม่ก็ตาม เพราะเลขบัตรประชาชนดังกล่าวได้มีการผูกทะเบียนใช้น้ำไปแล้ว ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ โทร.1125 ตลอด 24 ชม.

○ ราชกิจจานุเบกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 รว.ค.ม.ค.ม.ค. ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และ ทางแยกเข้าพัทยา ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา พ.ศ. 2558

รวมถึงบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่ เวลา 00.01 น. ของวันที่ 28 ธ.ค. 2560 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 ม.ค. 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2560 นายอัครเดช พิทยาไพสิฐ รว.ค.ม.ค.ม.ค.ม.

โดยให้หมายเหตุ ว่า เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก เป็นผลให้การจราจร

ติดขัดในทุกสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพฯ มหานครและปริมณฑล การยกเว้นการจำกัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การจราจรมีความคล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศ สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวง

○ ของขวัญปีใหม่ชาวประมง

ที่ห้อง วีไอพี 1 สโมสรกองทัพบก นาย กฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว ว่า จากการจัดสรรวันทำการประมงเพิ่มเติมภายในรอบระยะเวลาที่เหลืออยู่ ของปีการทำประมง 2560 คือตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 61 ได้เพิ่มวันทำการประมงให้แก่ชาวประมงที่มีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ที่ได้ความเดือดร้อนจากการที่มีวันทำการประมงไม่เพียงพอ โดยมีแนวทางในการจัดสรร คือ 1. ฝั่งอ่าวไทย เรือประมงอวนล้อม เรือประมงจับปลาตะกั้ง สามารถทำการประมงได้ จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 61 ส่วนเรืออวนลากจะได้รับวันทำการประมงเพิ่มจากที่มีอยู่แล้วอีกค่าละ 42 วัน เช่น ถ้ามีวันทำการประมงเหลืออยู่ 10 วัน จะได้รับวันทำการประมงเพิ่มเป็น 52 วัน ขณะที่เรือที่หมดวันทำการประมงแล้วจะได้รับวันทำการประมง 42 วัน เป็นต้น และ 2. ฝั่งอันดามัน เรือทั้งหมดสามารถออกทำการประมงได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 61 สำหรับแนวทางการช่วยเหลือชาวประมงในครั้ง นี้ ถือเป็นกรมอบของขวัญให้แก่ชาวประมงในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้ชาวประมงที่มีวันทำการประมงเหลือน้อยสามารถดำเนินธุรกิจต่อไป

○ บางจากงดขึ้นราคาน้ำมัน 7 วัน

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ บริษัท บางจากฯ ไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 60-3 ม.ค. 61 รวม 7 วัน เพื่อเติมเต็มความสุขให้คนไทยที่เดินทางไปพักผ่อน เยี่ยมครอบครัวญาติมิตร และเป็นการแสดงความขอบคุณลูกค้า แม้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะปรับเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่หากน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับลดลง บริษัท บางจากฯ จะ

ปรับลดราคาน้ำมันลง นอกจากนี้ยังร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการ ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมสภาพรถก่อนเดินทาง และรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี 11 รายการ ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก 25 สาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 60-15 ม.ค. 61 สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานีบริการได้ทาง www.bcpccare.com

○ รม.ชวนปช.สวดมนต์ข้ามปี

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวัจน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และหน่วยงานอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2560-1 ม.ค. 2561 ซึ่งรัฐบาลขอเชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ได้ตามวัดต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้บ้านหรือสามารถเดินทางได้สะดวก ขณะเดียวกัน มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติให้จัดงานสวดมนต์ข้ามปีเช่นกัน โดยในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จะมีการจัดงานนี้จุดใหญ่อยู่ที่พุทธมณฑล จนทรปฐม ในส่วนของ ครม.จะมีรัฐมนตรีหลายคนที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในงานสวดมนต์ข้ามปีตามวัดแต่ละแห่ง ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมนี้ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การนำพาสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นในคุณธรรมและศีลธรรม

○ บิ๊กป้อมสั่งทหารดูแล ปชช.

ที่กระทรวงกลาโหม พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรมว.กลาโหม กำชับให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวง และเหล่าทัพ เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยในที่ตั้งหน่วยและพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันดูแลพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มข้นในการเข้า-ออกของบุคคล หรือสินค้าผ่านแดนที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติดที่ต้องร่วมกัน

สกัดกั้น ป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง พร้อมได้กำชับให้กำลังพลและครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย และวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด

“ปีใหม่นี้อยากขอเชิญชวนประชาชนส่งใจรักถึงทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน หรือชายขอบของประเทศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เพื่อให้เห็นว่าประชาชนไม่ได้ลืมถึงความเสียสละ ทุม่เทที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติ และภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบต่างๆ ทหารทุกคนถือเป็น คนรัก ลูกหลาน และญาติพี่น้องของคนไทยทุกคน โดยสามารถส่ง ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ จดหมาย หรือไปรษณียบัตรพูดคุย รวมไปถึงส่งของขวัญไปถึงกองกำลังที่อยู่ทั่วประเทศ” พล.ท.คงชีพ กล่าว

○ ผ่าบ้านกักต.เที่ยวปีใหม่

พ.ต.อ.วรรณฤทธิ์ ผันผอน รอง ผบก.ภ. จว.สมุทรสงคราม พ.ต.อ.ชัยพล สมแก้ว ผกก. สก.เมืองสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งประชาชนจะเดินทางไปท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 60 ถึง 3 ม.ค. 61 โดย พ.ต.อ.วรรณฤทธิ์ กล่าวว่า จัดโครงการผ่าบ้านไว้กับตำรวจ พร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาให้ดูแลทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่ โดยจะมีทั้งการติดตั้งผู้แดง และจัดกำลังสายตรวจมาดูแลบอยซ์ขึ้น พร้อมกับใช้แอปพลิเคชันไลน์สื่อสารกันตลอด รวมทั้งแอปพลิเคชันโปลิสไอเดิลฟาย ซึ่งจะรู้ข่าวสาร และแจ้งเบาะแสได้ เพื่อให้ตำรวจเข้าพื้นที่ได้เร็วที่สุด ขณะนี้ จ.สมุทรสงคราม มีประชาชนผ่าบ้านไว้กับตำรวจแล้ว 54 ราย คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่ นางจรรยา ต้อยจตุรัส อายุ 50 ปี ชาว ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม กล่าวว่า รู้สึกอุ่นใจ และสบายใจที่เข้าร่วมโครงการผ่าบ้านไว้กับตำรวจ ทำให้เที่ยวได้อย่างสนุกไม่ต้องกังวลเป็นห่วงบ้าน ถือเป็นโครงการที่ดี

○ อุดฯ ช้อกอากาศหนาวข้ามปี

สำหรับการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ปี 61 นี้ น่าจะเป็นปีที่ประชาชนชาวไทยต่างมีความสุขกับการท่องเที่ยว เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นข้ามปี โดยนายวันชัย สักดิ์อุดมไชย

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) กล่าวว่า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง โดยมีฝนเกิดขึ้นได้ในระยะนี้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ จ.สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส อ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร เรือเล็กควรออกจากฝั่ง

นายวันชัย กล่าวอีกว่า ช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 60-วันที่ 1 ม.ค. 61 กรุงเทพฯ ปริมณฑล จะมีอากาศเย็น และยังมีฝนตกเล็กน้อย อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ำสุดที่ 21-22 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสเช่นกัน อุณหภูมิต่ำสุด 9-19 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2-7 องศาเซลเซียส มีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่

“ช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนจะอากาศหนาวเย็นและมีฝนตกเล็กน้อยประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ส่วนภาคใต้ฝนจะตกหนักบางพื้นที่ของ จ.สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ให้ดี และช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนที่จะเดินทาง ควรตรวจสอบสภาพอากาศ และเส้นทางจราจรก่อนเดินทางทุกครั้ง” นายวันชัย กล่าว

○ สวนนงนุชให้เด็กเที่ยวฟรี

นายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.-2 ม.ค.61 ทางสวนนงนุชพัทยา ขอคืนความสุขให้กับเด็ก ๆ ที่ส่วนสูงไม่เกิน 140 ซม. สามารถเข้าเที่ยวชมสวนสวย และท่องเที่ยวเล่นดินแดนไดโนเสาร์ล้านปี ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทย และนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติ ได้เข้ามาเที่ยวชมความงามของสวนพฤกษศาสตร์ และชม

ความตื่นตาอย่างใกล้ชิดกับดินแดนไดโนเสาร์ นอกจากนี้ ยังมีความสนุกสนานอีกมากมายรอคุณอยู่ อาทิ ความสนุกสนานทางด้านเสียงเพลงกับวงดนตรีวงนุช Combo เต็มวง การแสดงคาบาริโตโชว์ เล่นเกมแจกของรางวัล และพิเศษสุดในค่ำคืนของวันที่ 31 ธ.ค. 60 ได้มีกิจกรรม กาดำดินเนอร์สุดพิเศษใน Theme Cowboy Night ทุกท่านจะได้ดื่มด่ำในบรรยากาศคาวบอย เครื่องดื่มและอาหารเลิศรส ชมการแสดง แสง สี เสียง สุดอลังการ พร้อมร่วมสนุกกับการประกวดคาวบอยคาวเกิร์ลชิงเงินรางวัล และชมพลุดอกไม้ไฟ ร่วมนับถอยหลังเคาน์ดาวน์เข้าสู่ปีพุทธศักราช 2561 ไปพร้อม ๆ กัน

○ วัดป่าเลไลยก์จัดสวนมนต์

ที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี มีการจัดสถานที่เตรียมรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีสวนมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ซึ่งในวันที่ 31 ธ.ค. 60 จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวนมนต์เคราะห์ สวนมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ โดยจัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ วิหารหลวงพ่อไธตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันที่ 31 ธ.ค.60-เวลา 01.09 น. วันที่ 1 ม.ค. 61 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและยังเป็นการเตือนสติลดการฉลองปีใหม่ด้วยสุราของมีนเมา สาเหตุการเสียชีวิตอุบัติเหตุมาแล้วนับ สิบเสียชีวิตทรัพย์สินกันทุกปีและเพื่อเป็นกุศโลบายที่จะดึงเยาวชน คนหนุ่มสาว โดย ทางวัดได้นำโธรมบินแจกรางวัลเงินสดกว่าหนึ่งหมื่นบาท วัดอุดมคงคาคฤษทองคำ หลวงพ่อไธ ขุนแผน ขุนช้างอีกรวมกว่า 100 รางวัลซึ่งทุกรางวัลจะเขียนไว้ที่เบงก์ที่ใช้โธรมบินโปรยลงมาเป็นการรับโชคจากฟ้าเข้าสู่การเริ่มต้นวันใหม่ปีใหม่ พร้อมรับพรและฟังการบรรยายธรรม โดยพระธรรมพุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี.

นายชาติ บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง (สสก.3) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สสก.3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงศึกษาพื้นที่และกำหนดรูปแบบและวางแผนจัดการพื้นที่ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง



สสก.3 เดินหน้าพัฒนาศูนย์เรียนรู้สู่เกษตร 4.0

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ตรวจราชการกระทรวง ในการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริฯ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตร 4.0 สำหรับเกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปได้เข้ามาศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำการผลิตของตนเอง

การนี้ได้มีการกำหนดพื้นที่เพื่อเป็นจุดสังเกต หรือแลนด์มาร์ค สำหรับการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรของประชาชนโดยทั่วไป พร้อมกำหนดจุดเรียนรู้ในการบริหารจัดการการเกษตรสมัยใหม่โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกษตรกรและผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายในรูปแบบนิทรรศการที่มีชีวิต

รวมทั้งกำหนดจุดเพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกพืชตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ผักสวนครัวประเภทต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี



4.0 การปลูกผักไร้ดิน การปลูกมะนาวในวัสดุเหลือใช้ และการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เช่น สับประเดลี หมากแดง เป็นต้น

ทั้งนี้ หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะผู้ประสานงานหลักในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ได้จัดประชุมวางแผนบูรณาการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานของกรมต่าง ๆ ในศูนย์บริการฯ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ และใช้ข้อมูลแผนที่ที่มีความแม่นยำสูง จาก GISTDA มาเป็นแผนที่หลักในการพิจารณาคัด

เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เกษตร 4.0 ในด้านต่าง ๆ

ภายใต้เป้าหมายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการทำการเกษตรแบบครบวงจรให้แก่ผู้สนใจและประชาชนที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานต่อไป.

รั้วปีใหม่ 2561?



เส้นแบ่งความคิด

๑ สถาพร ศรีถีจัจจ

ถ้ามีใครสักหลายคนเกิดตั้งคำถามขึ้นมาว่า ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ที่จะถึงอยู่ รอมร่อ ทายซิ!เมืองไทยเราจะมีอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาบ้างไหม? ใครจะกล้ามีคำตอบแบบดีๆ แบบบวกๆ ให้เป็น “ของขวัญปีใหม่” แก่คนไทยที่เมื่อถึงวันนี้ส่วนใหญ่ตกอยู่ในภาวะ “ไร้หวัง” ได้บ้างไหมเอ๋ย?

จะมีรัฐมนตรีคนไหนกล้าคิดนอกกรอบบ้าง? คิดแบบกล้าหาญเป็นตัวของตัวเอง แบบคน “เก่งจริง” ในฐานะ “รับอาสา” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ “คณะนำ” ในการช่วยแก้ไขปัญหาล้างคอก ในห้วงยามที่ประเทศต้องการ “คนคิดเก่ง” ตัวจริงที่กล้าเผชิญกับ “อวิชชา” และ “มิจฉาทิฐิ” ในทุกรูปแบบ

กล้าแม้กระทั่งเป็นหนูที่จะเอากระพรวนไปผูกคอแมวที่ชื่อ “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” !!

เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ ความหวังใหม่ที่แท้จริงขึ้นบ้าง ไม่ว่าจะ เป็นโครงการใหม่ๆ ที่ปลอดพ้นจากการสนองตอบกลุ่มผลประโยชน์ใหญ่ๆ (ทุนใหญ่?) ที่รุมแลลั่นอย่างทีนกระหายนัด ล้อมกรอบอยู่รอบรัฐบาลที่ชื่อ “คสช.” หรือความคิดทางการเมืองใหม่ หรือระบบคิดใหม่ๆ ที่ทันการต่อการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจใหม่ที่ทำให้ชาวบ้านลืมตาอ้าปากหายใจหายคอได้คล่องกว่านี้? อย่างเช่น ทำอย่างไรให้ชาวสวนยางพาราที่กำลังเผชิญกับภาวะ “ยาง 3 กิโลร้อย” ชาวสวนปาล์มที่

กำลังจะล้มละลาย ชาวนาที่ไม่เห็นอนาคต ชาวไร่ย่อยไรมัน ชาว... ฯลฯ ได้มีความหวังว่า ฟรุ้งนี้เข้ายังจะพอมีเงินซื้อข้าวปลาอาหารให้ครอบครัวจะพอมีเงินใช้หนี้ที่สุ่มพอกมานานได้บ้าง จะมีเงินให้ลูกเข้าเรียนหนังสือในสถานศึกษาที่ลูกคนมีสตางค์เขาเรียนกัน (ก็ให้แข่งขันนี้) ได้บ้าง

ไม่ต้องให้ถึงขนาดจะต้องเหลือเงินเพื่อซื้อทองเอาใจเมียหรือซื้อลูกหมามาบังแก้วเอาใจพี่และเพื่อนหรอก!

ปีใหม่แล้วหนา! ควรอย่างยิ่งที่จะต้อง มีอะไรที่ใหม่ๆ เป็นของขวัญให้คนไทยบ้าง!

เรื่อง “รัฐบาลใหม่” นั้นไม่ว่าจะมาจากเลือกตั้งหรือใช้อำนาจที่มี “อาสา” เข้ามา? ไม่แนใจนักว่าจะชาวบ้านเขาอยากได้กันจริงหรือเปล่า? ที่เห็นก็มีแต่พวกนักการเมืองเจ้าของกลุ่มอำนาจเก่ากับบรรดาเครือข่ายนั้นแหละที่กระดิกกระดืออยากได้เรื่องนี้ตัวจริง!

แล้วก็เหมือนมีปาฏิหาริย์บังเกิดในยามท้อแท้แทบสิ้นหวังกับสิ่งที่เรียกว่า “รัฐบาล” (ทุกประเภทและทุกที่มาของเมืองไทย?) ในคืนวันที่ 25 ธันวาคมก็ให้บังเอิญได้ยินเสียงแว่วมาจากจอทีวีบางช่อง ดูเหมือนเป็นรายการสัมภาษณ์รัฐมนตรีบางท่านเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่อง ลูกเดินไปดูหน้าจอพบว่า เป็นรายการ “หมาแก่กับแมวสาว” ซึ่งบางใครบอกว่าเป็นรายการเชิงวิเคราะห์เจาะลึกทางเศรษฐกิจ การเมือง ที่มี “โปรไฟล์” สูงพอควร

เห็นมีแคปชั่นใต้รายการพาดเป็นตัวอย่างมีเนื้อหาประมาณว่า “ล้มแก๊งเสือเต้น” พร้อมๆ กับฟังความจับได้ว่า ท่านรัฐมนตรีคนที่กำลังให้สัมภาษณ์อยู่คือ “อาจารย์ยักษ์”

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตข้าราชการหนุ่มอนาคตไกลในอดีต ที่ลาออกจากงานราชการมาเพื่อทำงานด้านเกษตรกรรมธรรมชาติแบบยั่งยืน เพื่อสนองแนวคิดเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จนเป็นที่ลือลั่น เป็นต้นแบบมายาวนานอยู่ที่ “มาบเอื้อง” นั่นไง!

“อาจารย์ยักษ์”(ขวัญใจใครหลายคน) เพิ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาล “ประยุทธ์ 5” มาหมาดๆ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นี้เอง!!

เป็นข่าวครั้งแรกก็ร้อนแรง เพราะใครก็รู้ว่าโครงการสร้างเขื่อน “แก่งเสือเต้น” นั้นสู้กันมานานขนาดไหน ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ “ลิกแต่ไม่ลับ” ที่หวัง “เขมือบ” โภคผลมหาศาลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากโครงการนี้กับขบวนการประชาชนที่ต้องการปกป้องทรัพยากรของชาติและต้องการการพัฒนาแบบยั่งยืน!

การที่ “อาจารย์ยักษ์” กล้าเล่นของร้อนขนาดนี้ ต้องถือว่าที่ตัดสินใจรับอาสาเข้ามาเป็นรัฐมนตรีครั้งนี้แสดงชัดว่าอุดมการณ์สนองแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียงยั่งยืน” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังเข้มแข็งมั่นคง และนี่ต้องถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ชิ้นใหญ่ที่แท้จริงสำหรับประชาชนไทย!

เรื่องนี้ถ้า “อาจารย์ยักษ์” เสนอ “บิกตู” (เจ้าของอำนาจตัวจริง) ในวันรุ่งขึ้นแล้ววันยกๆ คนนั้นตาตโตใส่เชิงไม่เห็นด้วย(เพราะไปสุโขทัย เทียนนี้อาจถูก ‘เจ้าพ่อ’ แถวนั้นล้อบ่หนัก เห็นมีข่าวป่วนเบ๊นๆ คล้ายสวิตกันเหลือเกิน) ก็อย่าลืมห่วงตะโกนบอกประชาชนดังๆ ก็แล้วกัน เทียนนี้จะได้รู้กันจริงเสียทีว่าใครเป็นหมู เป็นจ่า หรือใครคือนายพลตัวจริง!!!!



เชื่อมการผลิต-ตลาด...นายเกษภา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารของทั้ง 2 กระทรวง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค พร้อมมอบนโยบาย “มติใหม่การบูรณาการร่วมพาณิชย์-เกษตร” ให้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อบูรณาการการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศ ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้

ถกส่งออกยาง เกษตรฯเคาะ โควตา7หมื่น

โพสต์ทูเดย์ - “กฤษฎา” กำหนดโควตาส่งออกยางจากไทยไม่เกิน 7 หมื่นตัน/เดือน ยันไม่เกิดการฮั้ว

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาง ว่า ได้กำหนดปริมาณการส่งออกยางของผู้ประกอบการไทยไม่เกินตามข้อตกลงร่วมกันของที่ประชุมสภาไตรภาคียางพารา (ITRC) นัดพิเศษ 3 ประเทศสมาชิก คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่ร่วมกำหนดโควตาการส่งออกยางพาราร่วมกันทั้ง 3 ประเทศ ไม่เกิน 3.5 แสนตัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561

ทั้งนี้ จะกำหนดโควตาส่งออกยางของไทยที่ 7 หมื่นตัน/เดือน ขณะที่ได้รับรายงานว่ามีเอกชนที่ส่งออกยาง 5,000 ตัน/เดือน ประมาณ 43 บริษัท แต่ทางเอกชนแย้งว่ามีจำนวนมากกว่านั้น ซึ่งกรมวิชาการเกษตรชี้แจงว่าแม้บริษัทนั้นๆ จะแตกบริษัทลูกออกมา ในทางปฏิบัติจะออกใบอนุญาตผู้ส่งออกเพียง 1 บริษัท ดังนั้นจึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือกับภาคเอกชนเพื่อให้ได้ข้อยุติ

“คงไม่มีใครล่าฮั้วกัน เพราะเป็นประโยชน์ของบริษัทตัวเอง

และกรมวิชาการเกษตรก็ต้องเป็นผู้อนุญาตส่งออก ก็ต้องดูแลให้ดี” นายกฤษฎา กล่าว

อย่างไรก็ตาม ยางพาราร่วมกัน 3 ประเทศ ลดส่งออกยาง 3.5 แสนตัน เป็นยางของไทยใน 3 เดือน ประมาณ 2.3 แสนตัน อินโดนีเซีย 9.5 หมื่นตัน และมาเลเซีย 2 หมื่นตัน โดยใน 3 เดือน 3 ประเทศ จะลดส่งออกแบ่งเป็น เดือน มี.ค. ส่งออก 5.4 แสนตัน จากปกติ 6.6 แสนตัน เดือน ก.พ. ส่งออก 5.3 แสนตัน จาก 6.7 แสนตัน เดือน มี.ค. ส่งออก 6.6 แสนตัน จากปกติ 7.4 แสนตัน

นายกฤษฎา รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวถึงสถานการณ์มันสำปะหลังปี 2560/2561 ว่า ผลผลิตหัวมันสำปะหลังสดจะมีประมาณ 28 ล้านตัน ลดลงจากปี 2559/2560 ที่มีปริมาณ 30 ล้านตัน โดยคาดว่าราคาปี 2561 จะดีกว่าปีที่ผ่านมาไปอยู่ที่ 2.50 บาท/กิโลกรัม หรือสูงกว่า

ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2561 กระทรวงพาณิชย์จะนำมาตรการใหม่ในการดูแลการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านมาใช้ โดยก่อนนำเข้าต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำเข้าเพื่อให้รู้ว่าเอามันสำปะหลังไปทำอะไร โดยให้กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรม ขณะเดียวกันผู้นำเข้าต้องพร้อมให้พนักงานเข้าไปสุ่มตรวจคุณภาพมาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าด้อยคุณภาพเข้าสู่ประเทศและส่งผลกระทบต่อระดับราคาในประเทศ ■

กั้นสถานการณ์

จัดพื้นที่ปลูกยาง

ตัวแทนสมาพันธ์เกษตรกร จ.สงขลา นำโดย นายปรีชา สุขเกษม เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกร จ.สงขลา ได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เรียกร้องให้แก้ปัญหาการค้ายางพาราตกต่ำในระยะยาว ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพืชแทนยางเพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพารา หลังได้เรียกร้องให้แก้ปัญหาในระยะสั้นเน้นเรื่องราคาเป็นหลัก โดยแผนระยะยาวควรปรับลดพื้นที่ปลูกยางพารา และมีมาตรการรองรับชัดเจนสำหรับพืชใหม่ที่ปลูก

เพิ่มจำนวนวันจับสัตว์น้ำ เอื้อชาวประมงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่สโมสรกองทัพบก นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวเรื่องกรมประมงวางแนวทางเพิ่มโควตาจัดสรรวันทำการประมง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวประมงพาณิชย์ เหตุจากใช้วันทำการประมงในปี 2560 ใกล้หมด ทำให้หลังปีใหม่จะไม่สามารถออกเรือจับปลาได้ โดยมีตัวแทนสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาชิกเครือข่าย 51 องค์กรเข้าร่วมรับฟัง

นายกฤษฎาเปิดเผยว่า จากการที่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้กรมประมงจัดสรรเพิ่มวันทำการประมง เนื่องจากขณะนี้ชาวประมงพาณิชย์บางส่วนมีการใช้วันทำการประมงที่ได้รับอนุญาตในรอบปีการประมง 2560 (1 เมษายน 2560-31 มีนาคม 2561) จนใกล้หมด ในขณะที่ยังเหลือระยะเวลาอีก 3 เดือนกว่าจะสิ้นสุดปีการทำประมงนี้ ส่งผลให้ชาวประมงได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากจะขาดรายได้และต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้กรมประมงพิจารณาแนวทางในการจัดสรรเพิ่มวันทำการประมงอย่างเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือชาวประมงเป็นการชั่วคราว โดยใช้วิธีการนำปริมาณสัตว์น้ำที่ได้จัดสรรให้กับเรือประมงไว้แล้วตามการประเมินค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (maximum sustainable yield: MSY) แต่ไม่ได้ถูกจับมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ 1.เรือประมงที่ยกเลิกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ 2.เรือที่มีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ แต่ไม่ได้ออกทำการประมงซึ่งอาจเนื่องมาจากขาดแคลนแรงงาน หรือความไม่พร้อมของตัวเรือ

3.เรือที่เมื่อมีการวัดขนาด 3 ฝ่าย (กองทัพเรือ กรมเจ้าท่าและกรมประมง) แล้วมีขนาดเล็กลงทำให้มีปริมาณสัตว์น้ำเหลือ ซึ่งสามารถนำมาจัดสรรวันทำการประมงเพิ่มเติมภายในกรอบระยะเวลาที่เหลืออยู่ของปีการทำประมง 2560 คือ ตั้งแต่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เพื่อเพิ่มวันทำการประมงให้แก่ชาวประมงที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่มีวันทำประมงไม่เพียงพอ โดยมีแนวทางในการจัดสรร ดังนี้

1.ฝั่งอ่าวไทย เรือประมงอวนล้อม เรือประมงจับปลาตะกัก สามารถทำการประมงได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ส่วนเรืออวนลาก จะได้รับวันทำการประมงเพิ่มจากที่มีอยู่แล้วอีกลำละ 42 วัน เช่น ถ้ามีวันทำการประมงเหลืออยู่ 10 จะได้รับวันทำการประมงเพิ่มเป็น 52 วัน ขณะที่เรือที่หมดวันทำการประมงแล้วจะได้อีกวันทำการประมง 42 วัน เป็นต้น และ 2.ฝั่งอันดามัน เรือทั้งหมดสามารถออกทำการประมงได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวเสริมว่า แนวทางในการเพิ่มวันทำการประมงนี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราว ซึ่งจะใช้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่านั้น ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมงทุกท่านในการร่วมกันบริหารจัดการวันทำการประมงโดยปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือชาวประมงในครั้งนี้ถือเป็นการมอบของขวัญให้แก่ชาวประมงในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้ชาวประมงที่มีวันทำการประมงเหลือน้อยสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความสมดุลและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป.



บิ๊กป้อมโปรยยาหอมเร่งประกาศเพิ่มวันทำประมง
กรุงเทพฯ ● พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กท.เปิด
เผยว่า เมื่อวันพุธ สมาคมประมงแห่งประเทศไทยและคณะ
จำนวน 50 คน นำโดยนายมงคล สุขเจริญคณา ได้เข้าพบ
พล.อ.ประวิตรพร้อมทั้ง รมว.เกษตรและสหกรณ์ ณ สโมสร
กองทัพบก เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ผลักดันการแก้ไข
ความเดือดร้อนเร่งด่วนของชาวประมงที่ผ่านมาในปัญหาไอ
ยูยู ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพประมง
ไทย ที่ยังคงตอบสนองแนวทางการแก้ไขปัญหาดามกรอบที่
อียูกำหนด โดย พล.อ.ประวิตรได้กล่าวย่ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญ
สำคัญการแก้ปัญหาไอยูยู ที่ต้องผลักดันอย่างเต็มกำลังเพื่อ
ให้การทำการประมงของไทยได้รับความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ
ขณะเดียวกันต้องได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการประมง
ไทย ซึ่งพัฒนาการความคืบหน้าของการแก้ปัญหาเกิดจาก
การตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นร่วมกัน ความ
ร่วมมือที่เกิดจากความเข้าใจและการยอมรับร่วมกัน ประกอบ
กับความเสียสละที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งขอ
ขอบคุณสมาคมประมงที่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือมา
โดยตลอด สำหรับการจัดสรรเพิ่มวันทำการประมงที่เหมาะสม
กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมงจะเร่งออกประกาศเป็น
ของขั้วรัฐบาลประมงให้ทันก่อนปีใหม่ต่อไป